

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_EI_026_S2
ชื่อตาราง	ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์ สรอ.)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>ดัชนีราคาสินค้าออก เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าออกโดยรวมในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ดัชนีราคาฯ (ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.) คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ราคาสินค้าออกที่สำรวจจากผู้ส่งออกเป็นรายเดือน ครอบคลุมสินค้าออกมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าส่งออกในแต่ละปี โดยใช้ปี 2555 เป็นปีฐานในการคำนวณ และน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาฯ ได้จากสถิติสินค้าออกที่ได้จากกรมศุลกากร</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและคำนวณดัชนีราคาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก website ของกระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th)</p> <p>การประมวลผลดัชนีราคาฯ ใช้สูตร Chained Laspeyres Index โดยมีการเปลี่ยนน้ำหนักทุกปี และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้นำดัชนีราคานี้ไปคำนวณ และเผยแพร่ควบคู่ไปกับดัชนีมูลค่าและดัชนีปริมาณ โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน ดัชนีปริมาณที่คำนวณในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท จะมีค่าเท่ากัน โดย ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. * 100 ดัชนีราคาในรูปเงินบาท = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินบาท / ดัชนีปริมาณ * 100 <p>ดัชนีสินค้าออกที่แสดงในตารางนี้ จำแนกตามภาคเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับตารางสถิติสินค้าออก และเป็นดัชนีที่ปรับฤดูกาลแล้ว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=119&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลรายเดือนของทั้งปี จะมีการปรับแก้ไขในเดือนกันยายนของปีถัดไป

ทีมจัดการข้อมูล 5-6
ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล
โทร. 0-2356-7560 , 0-2283-5170